



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 28 มูลค่าข่าว 318,912.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับค่านิยมอันดีงาม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคต

เอพี ฮอนด้า จึงได้จัดทำ “เกมนักพัฒนาความสุข” บอร์ดเกมที่ถ่ายทอดความรู้และค่านิยมอันดีงาม ทั้งคำนิยามถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สิทธิทางทหารเขียนรัฐธรรมนูญ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้ผู้อื่น ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดแทรกความรู้เข้าไปจะทำให้เด็ก ๆ ซึมซับความรู้จากตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙

คุณสุชาติ อุดมแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นเกมของเล่นเสริมทักษะที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างบอร์ดเกม เพื่อ



บอร์ดเกมนักพัฒนาความสุข

ใช้เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน เกม นักพัฒนาความสุข เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้อันเหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเด็ก ๆ สามารถเล่นกับเพื่อน ๆ ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และสอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ไปพร้อมกับความสนุกสนานขณะเล่นเกม ซึ่งเด็ก ๆ เองก็สามารถเล่นด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป



คุณรัตติกาล วุฒิกิจ บริษัท คลัสสิครีเอทีฟ จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเกม กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบเกมว่า ตั้งใจที่อยากจะสานต่อเป็นงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่เยาวชน วิธีการเล่น จะมีตัวเดินอยู่ 4 ตัว เดินตามช่องด้วยการทอยลูกเต๋า และจะมีภารกิจให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเกมให้กลับมามีสันติ เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่นั้น ๆ โดยอิงตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกมนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6



สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ผู้ปกครองก็สามารถร่วมเล่นบอร์ดเกมกับเด็ก ๆ ได้ด้วย เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้าง

น้องปอ-ต.ช.สาณพงศ์ อ้อมรัมย์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวหลังจากได้ลองเล่นเกมว่า ชอบมากเพราะได้เล่นกับเพื่อน ๆ หลายคน และได้รู้เรื่องราวโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย เกมนี้มีความสนุกตรงที่ช่วยกันคิดว่า จะแก้ปัญหาของแต่ละช่วงอย่างไร ให้พวกเราได้ช่วยกันคิด การแก้ปัญหา การช่วยเหลือกันในทีมด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ไปถึงจุดเส้นชัย ผมว่าเกมนี้สนุกดีครับ และได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะด้วยครับ เพราะมีหลากหลายโครงการในพระราชดำริที่พวกผมไม่เคยรู้มาก่อนครับ”

ทั้งนี้ เกมนักพัฒนาความสุข จะถูกแจกจ่ายไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดต้องการบอร์ดเกมดังกล่าวลงทะเบียนขอรับได้ที่ www.aphonda.co.th/happinesscreators พร้อมจัดส่งฟรี จำกัดเพียง 1,000 ชุด เท่านั้น.

teenzone@dailynews.co.th